

สัมมนาผู้นำโขง

ยงยุทธ ดิยะไพรัช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด การสัมมนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคผู้นำโขง มี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mr.Jean-Pierre Verbiest จาก Asian Development Bank กล่าวรายงานและต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย



5/๑๖/๐๓

## ลุ่มน้ำโขง

ผู้สื่อข่าว "นครเชียงใหม่" รายงานว่า เมื่อไม่นานนี้ นายชยยุทธ ดิยะไพรัช รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร. วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้แทนจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ผู้แทนจากธนาคารโลกและผู้แทนประเทศเพื่อนบ้าน พม่า-ลาว-จีน เข้าร่วม

นายชยยุทธ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องมาจากการประชุมกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งอยากให้นานาชาติได้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน โดยในส่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประเทศไทยจะเป็นแกนนำเนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกประเทศในแถบนี้ได้ คาดว่าการสัมมนาดังกล่าวจะทำให้มีข้อสรุปที่เร่งด่วนในการที่จะกำหนดนโยบายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวหลักในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถของประชากรในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยจะเร่งสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ GMS เพื่อร่วมกำหนดขอบเขตและกิจกรรมการวิจัยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความต้องการมากที่สุดจากองค์กรต่างๆ รวมทั้งจะได้มาซึ่งแหล่งสนับสนุนด้านการเงินต่อไป

นายชยยุทธ กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มประชาชนเคลื่อนขบวนจากสวนลุมพินีไปชุมนุมที่บริเวณท่าเนียบรัฐบาลเมื่อคืนวันที่ 13 ม.ค.ว่า ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายนอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาตนเองผ่านทางเว็บไซต์ด้วยซึ่งจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าจะพาดพิงตนเองอย่างไรบ้างขอยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ ทั้งสิ้นกับการส่งคนเข้าไปก่อความที่สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ในระหว่างการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญญาณและไม่มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือป่าไม้ไปมีส่วนร่วมในการปะทะกับแฟนรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่สวนลุมพินีตนเองยังได้เคยสั่งการด้วยวาจาห้ามไม่ให้ข้าราชการในกระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้อง

"ที่มีการระบุว่านายอัครเดช สุขลักษณะ ที่ปรึกษาของตนเป็นแกนนำในการนำคนต่อต้านและก่อความจลาจลรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่สวนลุมพินีนั้นขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงขอให้นำหลักฐานออกมายืนยันอย่างกล่าวหากันโดยไม่มีหลักฐานการเคลื่อนไหวในทางไม่ถูกต้องคนก็ไม่เห็นด้วยและขอให้เลิกโจมตีตนและรัฐบาลได้แล้ว เพราะรัฐบาลได้ทำงานมีผลงานการที่มากกล่าวหาว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการโอท็อปล้มเหลวไม่เป็นความจริงและหากจะกล่าวหาว่ามีมือที่เข้าไปก่อความที่สวนลุมพินีเป็นการจัดตั้งผมเองก็อยากจะตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มที่ชุมนุมใส่เสื้อเหลืองก็น่าจะจัดตั้งกันมาเหมือนกัน" นายชยยุทธ กล่าว